



Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm cầu Lai Châu



Đảng bộ Sở Y tế tham gia học tập Chỉ thị số 05-CTTW của Bộ Chính trị khóa XII



Đoàn WHO giám sát lấy mẫu xét nghiệm sốt rét tại xã Pa Ủ (Mường Tè)



Đoàn công tác sở Y tế tặng quà động viên các lực lượng làm việc tại Chốt



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU



Số 7
2021

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gdsclc@gmail.com



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 75/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 14 tháng 12 năm 2020

In tại CN Công ty TNHH TM và XD Ngọc Hùng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2021

TRONG SỐ NÀY

Để việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả1

Mai Hoa

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19..... 3

Hồng Thơm

Mức phí phải chi trả của người đi cách ly tập trung4

Phương Thúy

Than Uyên hướng tới không còn người nhiễm mới HIV5

Nguyễn Hằng

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên7

Bạch Mai

Hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 11/7/2021 Pa Ủ thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân..... 8

Nguyễn Thúy

Trạm Y tế Bản Hon - địa chỉ tin cậy của người dân10

Thái Sơn

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/711

Ngọc Châm

TTYT huyện Nậm Nhùn - Những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu Chống dịch Covid-19.....12

Kim Yến

Tin hoạt động 14

Ảnh bìa 1. Các phòng PA03, PV05, PC06, PC07, PC08, PC09 (Công an tỉnh), Công an thành phố Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự với Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Quang cảnh cuộc họp Thống nhất cách thức đón công dân từ vùng dịch Bắc Giang về cách ly tại tỉnh



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phun khử khuẩn cho công dân từ Bắc Giang trở về



Cán bộ Y tế phun khử khuẩn xe đón công dân tại khu cách ly tập trung



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám sàng lọc cho đối tượng tiềm phòng Covid-19 đợt 2

ĐỂ VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ĐẠT HIỆU QUẢ

Mai Hoa

Công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.



Đảng viên Đảng bộ Sở Y tế học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Sở Y tế triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh, chỉ đạo việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, bằng nhiều hình thức như: Trực tuyến, trực tiếp được cán bộ, đảng viên đánh giá cao, vừa nâng cao chất lượng báo cáo viên, vừa tiết kiệm thời gian và kinh phí. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết được các cấp ủy Đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu.

Đảng viên Lê Vĩnh Bình, chi bộ Văn phòng Sở Y tế cho biết: “Quá trình học Nghị quyết đều được thảo luận, liên hệ thực tiễn, tự kiểm điểm cá nhân và được tham gia ý kiến vào Chương trình hành động của chi bộ, vì vậy sẽ tạo được sự tích cực trong việc học tập các Chỉ thị,

Nghị quyết của Đảng đối với mỗi đảng viên”.

Cùng với việc tổ chức học tập, việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong từng Chỉ thị, Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với vị trí công tác. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện được hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt. Hàng năm, các cấp ủy tổ chức kiểm điểm, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Tạ Xuân Đông - Bí thư Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết: “Để việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có hiệu quả, thì phương pháp học tập phải biết phát huy dân chủ, cán bộ, đảng viên được tham gia thảo luận, nêu thắc mắc, nêu ý kiến phản biện và được phân tích, lý giải thấu tình đạt lý, nên tư tưởng mọi người đều thông suốt,

có sự nhất trí cao và có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng. Đặc biệt trong học tập, luôn có liên hệ thực tế, kiểm điểm cá nhân và tổ chức, trên cơ sở đó đề ra chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Gắn Nghị quyết vào các chương trình hành động thực tiễn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống”.

Sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy trong Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch. Hầu hết các chi, Đảng bộ bộ phận đều thực hiện nghiêm túc viết bài thu hoạch, cấp ủy kiểm tra đánh giá bài thu hoạch của đảng viên. Đa số bài thu hoạch đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; có sự liên hệ với chức năng, nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm bản thân, địa phương, đơn vị trong thực tiễn công tác. Một số chi, đảng bộ bộ phận thông qua bài thu hoạch đã nghiên cứu đề xuất kiến nghị, giải pháp thiết thực của cán bộ, đảng viên để bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhằm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc học tập Nghị quyết như: Một số cấp ủy còn chưa nhận thức đúng về vị trí và tầm quan trọng của việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Việc quản lý, giám sát đảng viên tham gia học tập còn chưa chặt chẽ. Một số ít cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc, không tập trung tư tưởng lắng nghe truyền đạt. Một số cấp ủy cơ sở khi xây dựng chương trình hành động còn chung chung, hình thức. Năng lực, phương pháp trình bày của một số báo cáo viên, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế.

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Y tế cho biết: “Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Sở Y tế cần tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ sau: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư, phải là người chủ trì, chỉ đạo hội nghị quán triệt và trực tiếp triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là đối với Nghị quyết của chi, Đảng bộ cấp mình quản lý. Cần có quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cần phải đổi mới phương pháp, cách thức ban hành văn bản chỉ đạo cũng như cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng như: Đối tượng, thành phần, thời gian, tài liệu học tập; báo cáo viên; công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới hình thức tổ chức học tập phù hợp như: Học trực tuyến, ở các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cần thiết thì tổ chức hội thảo, tọa đàm. Cần lấy hiệu quả của việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng làm tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết; chỉ đạo, kiểm tra chất lượng người học bằng hình thức viết bài thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập. Có biện pháp biểu dương kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, góp ý, phê bình những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc khi học Nghị quyết”.

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hồng Thơm

Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại các tỉnh thành phố như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và thành Phố Hồ Chí Minh và hiện nay, dịch đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch, huy động sự vào cuộc của toàn ngành, hạn chế thấp nhất sự xuất hiện trở lại và lây lan của dịch bệnh.

Ngành Y tế đã chủ động, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Tập trung toàn lực lượng cho công tác quản lý, theo dõi, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2; đảm bảo bố trí nhân lực, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch đúng quy định. Thành lập mới và bổ sung nhân lực cho các chốt kiểm dịch COVID-19...

Chủ động truy vết công dân từ vùng dịch về và người dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Lũy tích kết quả giám sát từ ngày 27/4 - 16/6/2021: Toàn tỉnh phát hiện được 41 F1, 3.811 F2, 21.785 F3, trong đó: 30 F1 đã 4 lần, 07 F1 đã 3 lần, 02 F1 đã 2 lần và 02 F1 đã 1 lần có kết quả xét nghiệm âm tính; 3.774 F2 đã 1 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Giám sát người về từ vùng dịch: 612 người về từ các địa điểm có dịch trong nước. Tất cả các trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, không phát hiện có người dương tính với SARS-CoV-2. Thực hiện chủ động xét nghiệm sàng lọc cho các bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh: 1.188 người, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho 292 người trong nhóm người lao động có nguy cơ tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... Tổng số



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân viên y tế

mẫu xét nghiệm đã thực hiện đến ngày 17/6: 8.742 mẫu, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Từ ngày 16/6, Ngành Y tế phối hợp với các ngành liên quan tiếp nhận 24 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 do tỉnh Bắc Giang bàn giao đã hết thời gian cách ly theo quy định, 6 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Toàn bộ công dân tiếp tục thực hiện cách ly tại trường Quân sự tỉnh. Riêng từ ngày 20 - 21/6, ngành Y tế đã phối hợp với các ngành liên quan đón 791 công dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lai Châu đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về khu cách ly tập trung số 2 thuộc Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ngay khi đến khu cách ly, các lực lượng công an, quân đội, y tế tiến hành đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, người, phương tiện và thực hiện phân luồng. Bàn giao trực tiếp công dân cho các huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngăn chặn hiệu quả sự lây nhiễm dịch COVID-19 vào địa bàn. Trước đó, ngày 19/6 các, y bác sỹ của Ngành Y tế đã xuống Bắc Giang thực

hiện lấy 2 mẫu xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên, dịch tụy hầu) cho các công dân. Sau khi có kết quả đảm bảo an toàn, các công dân đã được trở về tỉnh.

Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, Ngành Y tế thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể tích cực tổ chức truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời các thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế; tăng cường truyền thông về vắc xin COVID-19. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Toàn tỉnh đã phun khử khuẩn hàng nghìn điểm, tổ chức nhiều buổi tập huấn về điều tra giám sát, tiêm chủng vắc xin phòng,

chống COVID-19... cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ với hình thức trực tuyến và trực tiếp. Triển khai 2 đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 19.037 người là các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phát huy kết quả đạt được, Ngành Y tế tiếp tục phát huy tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đề ra các biện pháp quyết liệt, không chủ quan, lơ là, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, cụ thể, ứng phó phù hợp với từng cấp độ của dịch bệnh. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt trong nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, đem lại niềm tin, sự an toàn cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Mức phí phải chi trả của người đi cách ly tập trung

Phương Thúy

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo theo số người phải cách ly y tế tập trung do có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 tăng. Việc người đi cách ly tập trung phải trả mức phí được thực hiện tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ quy định:

Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. Trường hợp đối tượng tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí như: Phí đưa đón đến cơ sở cách ly; phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; phí ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, khu vực cách ly do quân đội quản lý, cơ sở khác do cơ

quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80 ngàn đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm gồm: phí đưa đón; Phí xét nghiệm; phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40 ngàn đồng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định, bao gồm cả tiền ăn.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khi cách ly y tế tập trung thì phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không



cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung). Đồng thời, phải tự chi trả các chi phí gồm: Phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; phí ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

Riêng trường hợp người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về khi cách ly tập trung nếu tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí theo quy định. Trường hợp được UBND cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của

quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí cho cơ sở cách ly theo quy định. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung nếu tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort vẫn phải tự chi trả các chi phí theo quy định. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả. Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi theo quy định.

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Quyết định 62/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó trẻ em bị đi cách ly tập trung từ ngày 27/4 đến ngày 31/12/2021 sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em chi trả tiền ăn 80.000 đồng/ngày.

THAN UYÊN HƯỚNG TỚI KHÔNG CÒN NGƯỜI NHIỄM MŨI HIV

Nguyễn Hằng

Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên luôn làm tốt vai trò, chức năng của đơn vị trong đóng góp sự nghiệp y tế nói chung và giảm thiểu người nhiễm HIV mới nói riêng. Trung tâm chú trọng tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn huyện. Tính đến hết tháng 5/2021, toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS. Lũy tích: 165 người nhiễm HIV còn sống tại địa phương, 142



Bệnh nhân điều trị Methadone tại cơ sở điều trị Methadone TTYT huyện Than Uyên

bệnh nhân đang điều trị ARV.

Bên cạnh đó, các Trạm y tế tuyến xã, thị trấn cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát bao cao su, trao đổi bơm kim tiêm qua mạng lưới đồng đẳng viên và hộp bơm kim tiêm cố định cho các đối tượng nghiện chích ma túy. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV đến những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS. Phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện và phòng khám ngoại trú của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên luôn có cán bộ trực và mở cửa 24/24 giờ cung cấp sinh phẩm kịp thời để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Đồng thời, Trung tâm cử cán bộ xuống hỗ trợ, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở y tế tuyến xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ đảm bảo tính sẵn có để tiếp cận dịch vụ dự phòng. Đồng thời hỗ trợ chuyên môn, làm các xét nghiệm nhanh, tư vấn, cách chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân AIDS đối với các cơ sở y tế. Qua đó, người dân tin tưởng, mạnh dạn hơn khi đến để làm các thủ tục tư vấn, xét nghiệm.

Tập trung tuyên truyền ở các địa bàn phức tạp về ma túy, mại dâm lồng ghép với “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến nhóm người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Với nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, treo băng rôn, phát bài tuyên truyền trên đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, mít tinh cổ động mặt đường, tổ chức tuyên truyền qua họp thôn, bản tại cộng đồng dân cư nhằm phổ biến Luật phòng, chống HIV/AIDS, nói chuyện sức khỏe với cá nhân, nhóm đối tượng nghiện chích ma túy, cung cấp kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS... Quan tâm, thăm hỏi động viên những gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, tư

vấn cho những đối tượng có nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV tự nguyện; tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, đảm bảo quyền của mỗi con người”.

BSCKI. Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế Than Uyên cho biết: “Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tham mưu cho BCĐ phòng, chống HIV/AIDS huyện huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và của toàn dân trên địa bàn trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật phòng chống HIV/AIDS và Luật phòng chống ma túy. Phối hợp rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy và bệnh nhân HIV trên địa bàn, có kế hoạch tiếp cận, tư vấn và vận động họ tự nguyện tham gia điều trị. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc cấp thuốc ARV sang chế độ bảo hiểm Y tế. Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn nữa các dịch vụ chăm sóc, điều trị và kiến thức về HIV/AIDS, tác hại của ma túy, lợi ích của việc điều trị ARV, sử dụng Methadone sớm cho toàn dân, người nhiễm HIV, người nghiện ma túy và gia đình họ. Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, bảo đảm an ninh tại cơ sở điều trị và các điểm cấp phát thuốc đặc biệt là kho thuốc. Chú trọng công tác giám sát tuân thủ điều trị của bệnh nhân HIV. Đảm bảo, ổn định nhân lực tham gia công tác phòng, chống HIV trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để kịp thời hỗ trợ giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình”.

Bằng những việc làm thiết thực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ y tế và Nhân dân huyện Than Uyên tiếp tục chung tay tham gia đẩy lùi các tệ nạn ma túy, mại dâm đặc biệt là công tác phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến địa bàn không còn người nhiễm mới HIV trong thời gian tới.

➤ Phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên

Bạch Mai

Thời gian gần đây, tại một số địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên như: Nấm độc, cóc, quả rừng... Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, người dân cần nhận biết một số thực phẩm chứa chất độc nguy hiểm có thể gây ngộ độc để phòng tránh.

Những thực vật có chất độc:

Khoai tây mọc mầm hoặc có màu xanh có chất solanine và alpha-chaconine gây độc, nếu nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Nặng hơn, các triệu chứng sẽ trầm trọng và đau đớn hơn, có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về thần kinh cùng với các vấn đề về tiêu hóa như mê sảng, tiêu chảy, giãn đồng tử, sốt theo cơn, ảo giác, đau đầu, sốc, hạ thân nhiệt, tê liệt, chậm chạp, thở chậm lại, đau bụng, nhìn kém, nôn... Chất solanine cũng có trong quả cà chua xanh, do vậy không nên ăn.

Nấm độc: Thường có màu sắc khá sặc sỡ, nhiều màu, nổi bật, có đốm màu đen, đỏ, trắng... nổi lên (chủ yếu ở mũ nấm). Không ăn nấm rừng và nấm mọc tự nhiên bởi rất khó nhận biết nấm độc và nấm không độc. Ngay cả chuyên gia về nấm cũng có thể bị nhầm lẫn nấm độc với nấm lành.

Sắn (khoai mì), măng tre: Có chất Acid xyanhydric; khi luộc, nhất là luộc với số lượng lớn thì chất này sẽ đóng váng trên bề mặt nước. Cách tốt nhất để loại bỏ chất xyanua trong sắn là lột vỏ, sau đó ngâm trong nước lạnh nhiều giờ trước khi luộc, nên mở nắp nồi để chất xyanua bay đi, lượng độc chất sẽ giảm đáng kể.

Lạc (đậu phộng), bắp (ngô), gạo nếu bảo

quản không tốt, để trong môi trường ẩm ướt... dễ bị mốc có thể chứa aflatoxin, là một chất cực độc, người ăn phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng: Đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy... Chất aflatoxin có thể gây ung thư gan về sau.

Củ cải trắng: Có chứa độc tố furocoumarins. Chất độc này thường cao nhất trong lớp vỏ, có thể gây đau dạ dày hoặc phản ứng rát bỏng trên da khi tiếp xúc. Do đó, khi chế biến món ăn, bạn cần gọt bỏ sạch vỏ và phần hư hỏng trên củ để tránh độc.

Đậu đỗ: Có chất lectin và tên khoa học của nó là phytohaemagglutinin. Nếu đậu không được nấu chín có thể gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, các glucozit sinh acid xyanhydric (có trong quả họ đậu: đậu kiểng, đậu mèo).

Mộc nhĩ tươi (nấm mèo): Chứa độc chất Porphyrin. Chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước nấu lên thì mới an toàn. Không nên ăn mộc nhĩ tươi vì trong chúng có chất độc không tốt cho sức khỏe.

Thức ăn là động vật có chất độc:

Cóc: Chứa bufotoxine - một chất cực độc, bền với nhiệt, có trong gan, trứng, da, mỡ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng). Chất này có thể gây chết người trong thời gian cực



Không nên ăn nấm rừng hoặc nấm mọc tự nhiên

ngắn. Ước tính lượng bufotoxin trong một con cóc có thể gây chết 4-5 người khỏe mạnh nếu ăn phải.

Bạch tuộc đỏ xanh: Sản sinh ra độc tố chứa tetrodotoxin, histamine, tryptamine, octopamine, taurine, acetylcholine và dopamine... Dù có kích cỡ nhỏ nhưng 1 con bạch tuộc đỏ xanh lại chứa đủ độc tố để giết hai mươi sáu người trưởng thành trong vài phút.

Mật cá trắm: Trong mật cá có một chất alcol steroid là 5 a cyprinol. Chất này sau khi vào dạ dày, được hấp thu vào máu đi tới gan, thận gây ra suy gan và suy thận cấp.

Loài nhuyễn thể (thuộc ngành thân mềm như trai, sò, ốc, hến, ngao, mực, bạch tuộc): Có

chất Mytilotoxin, khi ăn phải sẽ gây đau bụng, tiêu chảy: Muốn tránh được những bệnh trên, chỉ nên ăn các loài nhuyễn thể này lúc nó còn tươi sống.

Để đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc do độc tố tự nhiên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết để tránh các loại củ, quả có chứa độc tố (đặc biệt là trẻ em). Tuyệt đối không ăn hoặc chế biến các loại rau, củ, quả rừng lạ... Đồng thời, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại cây, con vật lạ để ngâm rượu, ăn sống... Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời./.

Hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7/2021 Pa Ủ thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Nhân dân

Nguyễn Thúy

Những năm trước đây việc triển khai Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người dân ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè gặp không ít những khó khăn do trình độ dân trí thấp, còn nặng lối sống tập quán lạc hậu, người dân chưa ý thức được đầy đủ vấn đề sức khỏe, nên không đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền xã Pa Ủ xác định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững thì nhân tố con người đóng một vai trò quyết định và đi kèm với nó là mỗi cá nhân phải có sức khỏe tốt mới yên tâm lao động sản xuất nên đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể vào cuộc quyết liệt nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức, tham gia BHYT đầy đủ, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo.

Nhằm giúp người dân thấy được việc tham gia BHYT chính là quyền lợi chính đáng

của mình, tránh tâm lý e ngại khi một số người cho rằng đi khám BHYT sẽ bị phân biệt, đối xử không công bằng. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Trạm y tế xã đã chủ động chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế thôn, bản thường xuyên bám sát địa bàn, vận động bà con chủ động đến Trạm y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để được tư vấn, chăm sóc và điều trị kịp thời, tránh trường hợp để bệnh quá lâu dẫn đến nặng hơn, lúc đó không chỉ bệnh khó chữa khỏi mà còn tốn kém chi phí rất lớn. Đặc biệt, Trạm y tế xã luôn quan tâm đến các đối tượng người nghèo, người cận nghèo để giúp cho họ chữa lành bệnh tại địa phương, đỡ tốn chi phí đi lại, có sức khỏe lao động sản xuất nhằm sớm thoát nghèo.

Bên cạnh đó, với sự nhiệt tình, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, trách nhiệm cao



Cán bộ Trạm Y tế xã Pa Ủ tuyên truyền về lợi ích của Bảo hiểm Y tế tại hộ gia đình cho người dân

với nghề của cán bộ y tế nên người dân rất tin tưởng và thường đến Trạm y tế để khám, chữa bệnh. Công tác chuyên môn luôn được chú trọng, cán bộ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Bảo đảm cơ sở thuốc cấp cứu thông thường, sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời những bệnh nhân nặng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc, đồng thời nắm bắt kịp thời diễn biến về sức khỏe, các loại dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế, dân số. Việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh của trạm y tế xã Pa Ủ chính là hình thức truyền thông vận động người dân tham gia BHYT có hiệu quả nhất.

Ông Ly Phì Chờ, bản Thăm Pa, xã Pa Ủ cho biết: “Từ khi đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại xã, Ông không phải nhờ vợ, con chở lên bệnh viện huyện khám bệnh nữa mà tự đi bộ sang Trạm Y tế xã, không phải chờ đợi lâu, các y, bác sĩ đều gần gũi, thân thiện, không chỉ khám bệnh, cấp thuốc còn hướng dẫn ông thực hiện chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe, phòng, chống các loại bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa”.

Chị Lý Thị Nhiêu - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Pa Ủ chia sẻ: “Để huy động được đông đảo Nhân dân tham gia BHYT, UBND xã đã họp bàn và thống nhất triển khai đồng bộ, kêu gọi tất cả các nguồn lực trên địa bàn xã tập trung vào tuyên truyền vận động, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến nhà những hộ dân chưa tham gia BHYT để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giải thích quyền lợi của họ khi tham gia. Chính vì vậy, chúng tôi được bà con tin tưởng và tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Tính đến nay, toàn xã đã có gần 100% người dân tham gia BHYT. Từ đó công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con trên địa bàn xã đạt được kết quả cao. Tính đến hết quý II/2021, Trạm Y tế đã khám BHYT cho người nghèo là 1.405/2.773 lượt, đạt 50,66% kế hoạch”.

Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền giúp người dân trong xã hiểu được lợi ích của việc khám, chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế xã, đội ngũ y bác sĩ Trạm y tế xã Pa Ủ sẽ tiếp tục học tập nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, để người dân thấy rằng tham gia BHYT là lợi ích vừa lâu dài, vừa trước mắt của chính mình và người thân./.

Trạm Y tế Bản Hon - Địa chỉ tin cậy của người dân

Những năm qua, cán bộ Trạm Y tế xã Bản Hon (Tam Đường) đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Với phương châm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", trạm luôn là địa chỉ tin cậy của Nhân dân trên địa bàn.

Chị Cung Thị Ninh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bản Hon cho biết: "Những năm qua, Trạm luôn thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Y tế, theo dõi, giám sát, quản lý tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, trạm tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động hàng tuần và triển khai các kế hoạch theo sự chỉ đạo của ngành và cấp trên. Đặc biệt, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác chuyên môn. Từ đó động viên, khuyến khích anh chị em nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân".

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ Trạm không ngừng được nâng cao trong khám, chữa bệnh, nhất là đối với trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn... Trạm cũng phối hợp với các đoàn thể của xã, tuyên



Người dân đến khám, chữa bệnh luôn tuân thủ quy định trong phòng, chống dịch bệnh

truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cách phòng, tránh dịch bệnh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh ổn định không có dịch lớn xảy ra, nhưng nổi cộm hơn về một số bệnh như: viêm họng, tiêu chảy nhẹ và vừa, các bệnh về hội chứng dạ dày tá tràng, đau thần kinh vai gáy...6 tháng đầu năm 2021, Trạm đã khám bệnh cho 3.165 lượt người, điều trị nội trú 40/70 bệnh nhân, kê đơn khám bệnh 1.518 lượt người. Trạm thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, trường học kiểm tra y tế học đường, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trường mầm non và tiểu học; số phụ nữ có thai được tiêm phòng UV2+: 32/49 người đạt 65,3%; Trẻ 6- 60 tháng tuổi uống VitaminA: 231/234, đạt 98,7%; Trẻ từ 24- 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun: 166/168 đạt 98,8%... Cùng với công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, Trạm Y tế xã Bản Hon đã thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, như: Chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, công tác phòng chống dịch, phòng chống Lao, phong, sốt rét, chương trình vệ sinh ATTP, chương trình y tế học đường...

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Trạm Y tế đã tham mưu ban hành các văn bản của Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch

trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý người ra/vào địa bàn. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch. Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định. Nhân dân hiểu và chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Với những kết quả đạt được, Trạm Y tế xã Bản Hon luôn duy

trì tiêu chí Quốc gia về Y tế, được cấp ủy chính quyền địa phương và Ngành đánh giá cao. Đó là những phần thưởng góp phần động viên khích lệ để cán bộ y, bác sĩ Trạm y tế xã Bản Hon tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, luôn là địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn./.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN" NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Ngọc Châm

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong những năm qua Ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chăm lo cho người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ luôn được Ngành Y tế nói chung và công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tỉnh nói riêng luôn đặc biệt quan tâm và có những hành động thiết thực. Hàng năm, công đoàn cơ sở Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những người có công, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Cụ thể, trong năm 2020, Công đoàn cơ sở TTKSBT đã tặng quà tri ân cho các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 triệu đồng, chăm sóc và khám, cấp thuốc hàng tháng cho mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người cao tuổi, người có công với cách mạng trong những đợt tình nguyện trên địa bàn thành phố và các huyện thành phố. Công đoàn cũng đã phát động vận động đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các quỹ từ thiện với tổng số tiền gần 104 triệu đồng...



Đại diện Lãnh đạo Tổ dân phố, Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thăm gia đình chính sách trên địa bàn thành phố

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám Đốc, chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh, chiến sĩ đã xông pha vào các trận chiến để rồi hôm nay họ mang trong mình những di chứng của chiến tranh, mà những di chứng đó không chỉ có các anh phải chịu mà đến đời con cháu của các anh cũng phải gánh chịu. Để chia sẻ những hy sinh to lớn đó, công đoàn cơ sở TTKSBT tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng. Ngoài ra, Trung tâm luôn có khu vực ưu tiên đăng ký khám chữa bệnh dành cho những người lớn tuổi, người có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng.

Phân công nhân viên hỗ trợ những người cao tuổi, người có công với cách mạng, khó khăn trong việc đi lại khám chữa bệnh tại các đơn vị, không để họ phải chờ đợi lâu”.

Ngày 27/7 hàng năm không chỉ là ngày chúng ta ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những thương, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, và cần phải làm cho thế hệ trẻ hiểu được công ơn to lớn của những anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại TTKSBT tỉnh xin nguyện chung sức, chung lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các cha anh, nguyện trung

thành với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, nguyện đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn gian khổ, ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài", xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần.

Giờ đây chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng mỗi tấc đất của quê hương đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các anh, để bây giờ chúng tôi, được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ nguyện bước tiếp con đường mà các anh đã chọn, sống, lao động và học tập thật tốt để xứng đáng với những hy sinh to lớn của các anh./.

TTYT HUYỆN NẬM NHÙN NHỮNG CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những y, bác sỹ khoác trên mình áo Blouse trắng của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn không quản ngại khó khăn, không kể ngày đêm, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đó là những y, bác sỹ tham gia các Tổ, Đội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Đội đáp ứng nhanh, tổ điều trị cơ động, tổ điều tra, truy vết... sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh; chuẩn bị bảo đảm trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu đảm bảo xuất phát trong thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được lệnh cấp cứu. Đội điều tra, xác minh thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kích hoạt ngay khi phát hiện người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19 khi có sự chỉ đạo của UBND huyện và



Viên chức Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - TTYT huyện Nậm Nhùn thực hiện phun khử khuẩn tại khu chợ trung tâm huyện

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Tổ hậu cần - vật chất xây dựng dự toán kinh phí trình các cấp có thẩm

quyền phê duyệt, tiếp nhận, quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu đảm bảo nguồn lực và tổ chức thực hiện các công việc đột xuất, công tác lưu thông, cung ứng hàng hóa... Tổ tổng hợp, xử lý số liệu thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo số liệu kịp thời, chính xác các số liệu liên quan phòng, chống dịch Covid-19. Tổ quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 sẵn sàng kích hoạt ngay sau khi trên địa bàn phát hiện người nghi ngờ nhiễm, tiếp xúc gần người nghi nhiễm và theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

BSCKI. Lò Thế Khánh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn cho biết: “Trung tâm Y tế chỉ đạo tại cổng đơn vị luôn có cán bộ trực 24/24 giờ, phân luồng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh như đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang...; những trường hợp nghi nhiễm, có yếu tố nguy cơ, có đi qua vùng dịch, sốt, ho, khó thở... đều được hướng dẫn di chuyển tới khu vực khám sàng lọc tách biệt để khám, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 kịp thời. Công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng bệnh, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”.

Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS là Khoa có nhiệm vụ và trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khoa thực hiện việc rà soát, điều tra truy vết các trường hợp từ vùng dịch về địa bàn, các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phun, khử khuẩn đảm bảo theo đúng quy trình. Tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ điều dưỡng là đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các văn bản chỉ đạo gồm các Quyết định, Công văn, Kế hoạch, báo cáo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Khi xuất hiện các trường hợp đi về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ

vùng dịch, những "chiến sỹ" khoa Cận lâm sàng lập tức lên đường, có những ngày phải đến lấy mẫu 2-3 lần tại cùng một điểm hay phải lao mình đi giữa đêm khuya lấy mẫu, khi có lệnh điều động, họ chuẩn bị dụng cụ, trang phục khẩn trương lên đường. 11 trạm Y tế xã, thị trấn đi đầu trong việc tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Có dịp được tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng các chiến sỹ áo trắng ở xã Lê Lợi trong công tác điều tra, lấy mẫu xét nghiệm công dân là F1 có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 và công dân đi từ vùng dịch về địa phương, giữa cái nắng nóng oi bức, các y, bác sỹ khoác lên mình bộ bảo hộ kín mít; người thì thực hiện điều tra, truy vết; người lấy mẫu xét nghiệm, người đi phun khử khuẩn, họ đã ăn vội bánh mì, gói mì tôm mang theo, tất cả làm việc với sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, chiến đấu với dịch bệnh, vì sức khỏe của người dân và cộng đồng.

Từ 27/4 - 02/6/2021, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn: Giám sát công dân về địa bàn hàng ngày qua khai báo y tế, phần mềm truy vết Lai Châu tại các địa phương phát hiện gần 1.800 lượt người. Tổng số tiếp xúc với người vùng dịch về địa bàn được phát hiện: 340 trường hợp. Tổng số F được phát hiện: 3.460 trường hợp (01 là trường hợp F1; 267 là trường hợp F2; 1.640 là trường hợp F3; 1.552 là trường hợp F4). Số người được áp dụng biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung: 17 trường hợp; tại nhà/nơi lưu trú: 627 người. Tổng số đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 101 người. Tổng số mẫu đã được lấy xét nghiệm 418 mẫu (kết quả âm tính)

Trong thời gian qua, những chiến sỹ áo blouse trắng của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thể hiện rõ vai trò trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX

Mai Hoa - Phương Thúy

Chiều ngày 09/7, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Ban chấp hành công đoàn Ngành, đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế.

Những năm qua, tổ chức Công đoàn Ngành Y tế tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện tốt như: Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ, chính sách đạt hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn được đổi mới, phát triển, nâng cao về chất lượng, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức kịp thời các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ, tết, "Tháng công nhân" ...; Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, từ thiện được thực hiện tốt, đoàn viên, CNVCLĐ đã đóng góp quỹ "Máu ấm công đoàn", ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt; quỹ đền ơn đáp nghĩa... Với những kết quả

đạt được từ năm 2018 - 2020, Công đoàn Ngành Y tế đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy Khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh biểu dương những kết quả mà công đoàn Ngành đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới hoạt động công đoàn cần đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ nhất là việc kiểm tra giám sát chế độ chính sách; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực hưởng ứng ký kết thi đua các phong trào; quan tâm công tác xây dựng, củng cố công đoàn vững mạnh; hưởng ứng tham gia các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đề ra các giải pháp để đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu; tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Nguyễn Thúy

Từ ngày 16 - 21/6, tỉnh Lai Châu đón 813 công dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lai Châu đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về cách ly tập trung số 2 thuộc Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại bản Gia Khâu, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Ngay khi đến khu cách ly, các lực lượng công an, quân đội, y tế tiến hành: Đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và thực hiện phân luồng. Bàn giao trực tiếp 629 công dân cho các huyện, thành phố ngay trong đêm, còn lại 184

công dân tiếp tục thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung số 2. Trước đó, các y, bác sỹ của Sở Y tế đã xuống Bắc Giang thực hiện lấy 2 mẫu xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên; dịch tỵ hầu). Khi có kết quả đảm bảo an toàn, các công dân được trở về tỉnh.

Các huyện, thành phố có công dân trở về đợt này cũng đã chủ động phương tiện, đoàn công tác gồm các lực lượng chuyên môn đảm bảo đưa ngay về địa phương sau khi được bàn giao. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tiếp tục công tác quản lý, phòng chống dịch tại địa phương theo quy định./.

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Phương Thúy

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định tạm thời mức giá cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, mẫu đơn xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR có mức giá là 734.000 đồng/mẫu (bao gồm giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 117.800 đồng/mẫu; mức giá xét nghiệm 616.200 đồng/mẫu).

Đối với mẫu gộp, giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm 100.000 đồng/mẫu; xét nghiệm/mẫu gộp là 634.000 (chia số mẫu gộp).

Với xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh là 280.000 (bao gồm chi phí test xét nghiệm, chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công).

UBND tỉnh cũng quy định trong quá trình thực hiện mức giá tạm thời trên, khi có sự thay đổi, điều chỉnh về giá, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, điều chỉnh mức giá theo đúng quy định, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

XÉT NGHIỆM COVID-19 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR CHO 52 HỌC SINH

Ngọc Châm - Thái Sơn

Ngày 18/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR cho 52 học sinh huyện Mù Cang Chải đã

trúng tuyển hệ Trung cấp về nhập học năm 2021 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

LAI CHÂU ĐÓN 31 CÔNG DÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG F1 HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY TẬP TRUNG TỪ BẮC GIANG TRỞ VỀ

Phương Thúy - Nguyễn Thúy

Đến ngày 06/7, 31 công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu, thuộc đối tượng F1 đủ điều kiện trở về địa phương, được tỉnh đón về khu cách ly tập trung số 2 thuộc Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đóng trên địa bàn bản Gia Khâu, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Trước khi trở về, tại điểm tiếp nhận, toàn bộ công dân được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu thực hiện lấy 2 mẫu xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên

SARS-CoV-2 và 01 mẫu dịch tỵ hầu để làm xét nghiệm tại Trung tâm. Trong quá trình di chuyển, Đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tại khu cách ly tập trung, 100% cán bộ, y, bác sỹ, lái xe và các công dân được phun khử khuẩn, đo thân nhiệt. Đặc biệt, 31 công dân trở về tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 6. Sau đó, bàn giao các công dân đủ điều kiện cho UBND các huyện, thành phố nơi cư trú và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tại gia đình.

THỐNG NHẤT CÁCH THỨC ĐÓN CÔNG DÂN TỪ VÙNG DỊCH BẮC GIANG VỀ CÁCH LY TẠI TỈNH

Thom - Hằng

Chiều ngày 04/7, Sở Y tế tổ chức cuộc họp Thống nhất cách thức đón công dân là F1 từ vùng dịch Bắc Giang về cách ly tại tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải. Về phía Sở y tế có đại diện lãnh đạo: Sở Y tế; phòng Nghiệp vụ Y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tổ chức tiếp nhận đối với công dân đảm bảo đủ điều kiện trở về địa phương theo quy định của tỉnh (hoàn thành thời gian cách ly, điều trị và có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định của Bộ Y tế), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình di chuyển đón về địa phương. Theo đó, các sở, ngành đã thống nhất phương thức đón 35 F1 là

công dân của tỉnh Lai Châu đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương. Thời gian đón vào ngày 05 - 06/7/2021, chia làm 02 xe. Các công dân được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Tổ chức lấy 02 mẫu xét nghiệm tại chỗ/công dân (01 thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại chỗ và 01 mẫu PCR).

Các công dân sau khi trở về sẽ được cách ly tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 6; sau đó bàn giao cho UBND các huyện, thành phố các công dân đủ điều kiện bàn giao về nơi cư trú (thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày) phải đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP CÔ ĐỠ THÔN BẢN SỐ 2

Ngọc Châm - Thái Sơn

Sáng ngày 08/7, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp Cô đờ thôn bản số 2 do quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Chương trình đào tạo Cô đờ thôn bản cho người dân tộc thiểu số do “Dự án hỗ trợ Ngành Y tế duy trì, củng cố và phát triển mạng lưới Cô đờ thôn bản người dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn” của Quỹ

nhằm cung cấp các kiến thức cho việc làm mẹ an toàn, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những mục tiêu chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe toàn dân rất cấp thiết và vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay.

Kết thúc khóa học đã có 10/20 học viên tốt nghiệp loại giỏi đạt 50%; 10/20 học viên tốt nghiệp loại khá đạt 50%././.

BỘ Y TẾ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ COVID-19 VÀ XỬ TRÍ SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19

Phương Thúy

Chiều ngày 16/7, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 và hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 với 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Bộ Y tế đã triển khai cập nhật các nội dung: Công tác điều trị người bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn tiêm chủng; Các điểm cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19; Chia sẻ kinh nghiệm phân loại, xử trí ca bệnh Covid-19; Hướng dẫn

khám sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng phòng vắc xin Covid-19; xử trí huyết khối, giảm tiểu cầu sau tiêm phòng và xử trí viêm cơ tim sau tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị Covid-19 và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc, cùng với đó tăng cường công tác truyền thông về tiêm vắc xin phòng Covid-19././.

Tổ chức Y tế thế giới làm việc tại Lai Châu

Mai Hoa

Từ ngày 6-9/7, Đoàn công tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức giám sát các hoạt động phòng, chống sốt rét (PCSR) tại huyện Mường Tè và làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo, tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2019 - 2021, tình hình sốt rét có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt huyện Mường Tè, số trường hợp mắc sốt rét duy trì ở mức cao trong 3 năm gần đây. Năm 2019 là 56 ca; năm 2020 là 58 ca; Tính đến ngày 09/7/2021 là 48 ca và đã điều trị cho 403 lượt bệnh nhân, cấp thuốc điều trị cho 395 người. Trung tâm đã phối hợp với TTYT huyện Mường Tè triển khai các hoạt động PCSR như: Phun, tẩm hoá chất, cấp màn cho Nhân dân; giám sát các hoạt động PCSR tại các xã trọng điểm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử 5 cán bộ tham gia cắm bản từ ngày 5-14/7 để giám sát, nắm bắt các hoạt động PCSR tại bản, điều tra các hoạt động PCSR bằng lấy lam, thử test chẩn đoán nhanh cho tất cả Nhân dân trong bản, điều trị triệt để các ca ký sinh trùng mới, điều trị 1 liều dự phòng cho toàn dân tại bản có ký sinh trùng, điều tra tình trạng sử dụng màn PCSR của người dân tại bản. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp các vật liệu truyền thông, chuyển sang tiếng dân tộc cho đồng bào dễ hiểu; tập trung ngăn

chặn, kiểm soát không để dịch bùng phát trở lại. Trung tâm có một số đề xuất với Viện sốt rét ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương, các tổ chức, dự án, WHO tiếp tục hỗ trợ hoá chất, cấp màn màn để PCSR; cung cấp các phương tiện, tài liệu truyền thông có phiên dịch tiếng địa phương để người dân dễ hiểu, dễ nhớ (Loa kéo, đĩa CD, USP); đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ cắm bản.

Đoàn WHO đã đi giám sát thực tế và đánh giá tình hình sốt rét, các hoạt động PCSR tại các bản trọng điểm của xã Pa Ủ, Tá Bạ và làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ông Trần Công Đại, đại diện WHO đã biểu dương những nỗ lực mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đạt được trong thời gian qua và đưa ra những định hướng về hoạt động PCSR thời gian tới. Ông Trần Công Đại nhận định, tình hình sốt rét tại 2 xã Pa Ủ và Tá Bạ đang diễn biến nghiêm trọng, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì dịch sẽ lây lan trong cộng đồng rất nhanh. Chính vì vậy, trước hết Trung tâm cần nhanh chóng phát hiện và điều trị kịp thời các ca bệnh, kết hợp với công tác truyền thông. Đoàn công tác sẽ sớm đề xuất với WHO có kinh phí hỗ trợ Lai Châu triển khai các hoạt động PCSR. Phấn đấu đến năm 2025, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương././.

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CHỐT KIỂM DỊCH SỐ 3

Thúy - Mai

Ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc sở Y tế cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3, km 87 + 200, Quốc lộ 12, ngã ba cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Thực hiện các quy định chung của Chốt, việc tuân thủ các quy định về kiểm soát dịch bệnh của các thành viên tuân thủ quy trình thực hiện kiểm soát dịch bệnh tại Chốt Kiểm soát và công tác

báo cáo.

Đoàn đánh giá: Tại Chốt đã tuân thủ cơ bản các quy trình về kiểm soát người và phương tiện. Thường trực 24/24h để kịp thời kiểm soát người và phương tiện qua chốt. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Thiết bị văn phòng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu bảng, biển chỉ dẫn... Chốt kiểm soát đã có kiến nghị với Đoàn: Cấp thêm máy vi tính xách tay để Chốt thực hiện nhiệm vụ.

Bắn mái tôn mở thêm diện tích Chốt, chuyển nhà tôn Chốt cũ lên trên sân của Trạm kiểm lâm để làm phòng cách ly tạm thời. Làm lại biển, bảng truyền thông, hướng dẫn khai báo y tế và cách ly. Cấp thêm quạt điện để ở khu vực khai báo và nơi cách ly tạm thời. Mua sắm thiết bị văn phòng bàn làm việc, ghế ngồi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc sở Y tế ghi nhận và biểu dương cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt và yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, kiểm soát nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định phòng, chống dịch đối với các trường

hợp svào tỉnh; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải vào tỉnh. Các lực lượng làm việc tại chốt phải bảo đảm chế độ trực 24/24 giờ, có thái độ nghiêm túc, kiên quyết theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Đồng thời lập dự trù và xây dựng dự toán kinh phí báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và Sở Y tế sớm nhất để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Đoàn công tác tặng quà của Công đoàn Ngành Y tế động viên các lực lượng làm việc tại Chốt.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ CHO 12.452 LƯỢT BỆNH NHÂN

Phương Thúy - Nguyễn Thúy

Ngày 08/7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh (KCB) và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khám bệnh 41.868 lượt, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó điều trị nội trú cho 10.722 lượt bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 71,3%, ngày điều trị trung bình 6,1 ngày. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh như: Đo độ loãng xương bằng phương pháp DEXA 2 vị trí, tiêm khớp, mổ ống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi tán sỏi đường mật trong gan, phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê), phẫu thuật cắt Amidal bằng Plasma, nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật. Triển khai phòng tiêm khớp, phòng khám Da liễu... Đồng thời, thực hiện đào tạo theo Đề án 1816, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, KCB... hạn chế tập trung đông người đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn,

chất lượng khám, chữa bệnh cho các đơn vị tuyến cơ sở. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về phòng, chống dịch và phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Bệnh viện tiếp tục phát động phong trào thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao ý thức, xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn, văn minh, phong trào 5S.

Đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện như: Khám, chữa bệnh tình nguyện; duy trì cửa hàng 0 đồng, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các nhóm từ thiện, cá nhân ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bệnh viện tích cực triển khai các kỹ thuật mới; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên khoa sâu, tăng cường khả năng cung ứng các dịch vụ y tế; triển khai có hiệu quả Đề án khám sức khỏe tự nguyện; tiếp tục thực hiện duy trì có hiệu quả tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường các hoạt động truyền thông, chú trọng tuyên truyền các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã và đang triển khai có hiệu quả tại bệnh viện tới người dân tạo niềm tin cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị...



LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ

Thom - Hằng

Chiều 29/6, Công an tỉnh và Sở Y tế phối hợp tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác bảo đảm An ninh, trật tự (ANTT) giữa các phòng: PA03, PV05, PC06, PC07, PC08, PC09 (Công an tỉnh), Công an thành phố Lai Châu với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh.

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, phạm vi và trách nhiệm phối hợp về công tác đảm bảo ANTT bao gồm: Công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến ANTT; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong BVĐK tỉnh; phòng chống khủng bố, gây rối trật tự công cộng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm); phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y tế và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong phạm vi Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời xử lý nhanh các tình huống phức tạp về ANTT nổi lên tại Bệnh viện. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến ANTT xảy ra tại BVĐK

tỉnh sẽ kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ tại bệnh viện ngăn chặn hành vi vi phạm, tạm giữ các đối tượng gây rối ANTT; kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi hành hung, xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đội ngũ y, bác sỹ (nếu có)...

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng, chống gây rối ANTT, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt trẻ sơ sinh... cho lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế của BVĐK tỉnh. Thường xuyên phối hợp giúp bệnh viện quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, BVĐK tỉnh tổ chức tập huấn cách sơ cứu người bị tai nạn giao thông cho lực lượng công an. Xây dựng các điểm sơ cứu người bị tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, đồng thời thông báo số điện thoại xe cấp cứu để nhân dân biết liên hệ khi có tai nạn giao thông xảy ra...

Thông qua quy chế phối hợp nhằm từng bước kiểm chế, giảm dần các hành vi vi phạm pháp luật tại BVĐK tỉnh; chủ động trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.



Sáu chính sách mới về Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2021

Nguyễn Thúy

Từ 1/7/2021, sáu chính sách mới về Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia BHYT.

Đó là thay đổi khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT; bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT; thay đổi trong

danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách BHYT; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo định suất; công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

Mai Hoa

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Sở Y tế chia thành 2 địa điểm (tại Hội trường Sở Y tế và Hội trường BVĐK tỉnh) với 70 đồng chí tham dự. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Buổi sáng diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Các cấp ủy Đảng chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt

chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Buổi chiều, Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 được nghe Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.



LAI CHÂU 15.189 NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 2

Từ ngày 15 - 18/6, tỉnh Lai Châu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. 110 điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ

đạo của Sở Y tế. Thực hiện tốt việc khám sàng lọc, tư vấn cho người tiêm chủng về lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. 100% người tham gia tiêm chủng được theo dõi 30 phút sau khi tiêm. Kết thúc đợt tiêm, toàn tỉnh Lai Châu đã tiêm được cho 15.189 người.

Phương Thủy